



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานนิติการ โทร ๑๐๖

ที่ ขพ ๐๐๓๒.๒๐๑.๑/๒๗

วันที่ ๒๗

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง วิเคราะห์แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เรื่องเดิม

ตามที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยงานนิติการ ได้จัดทำแผนเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัด ให้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

และจากการที่ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้วนั้น ไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เกิดขึ้น แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการจึงต้องพิจารณาทบทวนแผน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ข้อเท็จจริง / ข้อวิเคราะห์

การทุจริตคอร์รัปชัน คือการใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติพี่น้องและพวกพ้อง การทุจริตจึงเป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งการแก้ปัญหาการทุจริตเห็นว่าเป็นอย่างเร่งด่วนโดยต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทุกมิติและมีการวิเคราะห์ปัญหารอบด้านทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต ลักษณะของความเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการตรวจสอบยังไม่พบว่า มีการทุจริตภายในโรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันมิให้มีการทุจริตเกิดขึ้น เห็นควรดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๕ ปี ต่อไป ซึ่งแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เน้นการส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อปลูกจิตสำนึกและป้องกัน ดังนั้นการตรวจสอบตามกลไกระเบียบทางราชการที่มีอยู่ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ส่วนการปราบปรามต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทาง อาญา วินัย และทางแพ่ง รวมถึงการให้ความรู้การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ

ข้อพิจารณา


เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวข้างต้น ในการจัดทำแผน ปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นควรดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๕ ปี ต่อไป และอาจจัดทำแผนเพิ่มเติมเน้นการป้องกัน เช่นการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบตามกลไกระเบียบทางราชการที่มีอยู่ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ส่วนการปราบปรามต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทาง อาญา วินัย และทางแพ่ง

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายสุทธิพงษ์ ประสมทอง)
ตำแหน่งนิติกร



นพ



(นายฉัตรชัย ศรีนามวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์